

## TOA - ก็อยากเห็น ค่อยๆ ขึ้นด้วย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

วันวาน ก็กล่าวถึงแนวโน้มของ SSP ไปว่า ถ้าค่อยๆ ขึ้นนั้น จะดูดีกว่า ซึ่งก็อาจจะไม่ทันใจขาขึ้น หรือ นักเก็งกำไรใจร้อนสักเท่าไรนัก... แล้ววันนี้ ก็ยังเอา TOA มาว่ากันในงานของนี้ด้วยอีกตัว... แถมนั้น SSP และ TOA นั้น เป็นหุ้นที่เคยเข้า บาดตาเขียนมาแล้วทั้งนั้น เป็นหุ้นที่เข้ามาเทรดในตลาดได้ไม่นานด้วย... และที่สำคัญ เป็นหุ้นที่แนะนำในห้องเรียน UIA. ในช่วง หกกลับบ้าน ท้ายชั่วโมง การจะให้ขึ้นแบบเร็วๆ ทันใจ ก็บอกไว้ไม่ได้หวัง แต่เราหวังกันที่เป้าหมาย และเรื่องราวในการขึ้นมากกว่า... การเล่นหุ้น การเก็งกำไรหุ้น เหนือเมฆเคยกล่าวไว้แล้วว่า มันต้องมี ศาสตร์และศิลป์ หุ้นเข้าใหม่ อาจจะใช่ ศาสตร์ หรือวิชาทางเทคนิคไม่ได้มากนัก แต่ถ้าใช้ศิลป์ช่วย ก็จะทำให้ความน่าจะเป็นของแนวโน้มมากขึ้นได้ เรื่องศาสตร์ หรือวิชาการนั้น ไม่ยาก แต่เรื่องศิลป์นี่สิ ยากกว่าอะไร ต้องใช้ประสบการณ์ ต้องใช้ฝีมือ และอาจต้องใช้การสังเกตกันอย่างละเอียด... เอาเป็นว่า ถึงชั่วโมงเรียนเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเบื้องต้น อาจารย์ดี จะสอนจิตวิทยาการลงทุนให้ด้วยนะครับ แล้วค่อยตามด้วยวิชาเทพวิชาการเล่นหุ้นของเหนือเมฆ ไหนๆ ก็ว่าถึง UIA. แล้ว ก็ไปเรื่อง Face Live เสียหน่อย ที่บอกว่าจะเร็วๆ นี้ ก็คงได้เจอกันแน่ครับ ของปรับระบบการสื่อสารให้แน่นๆ หน่อยก่อน เพื่อจะได้ซั่มกันอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด... ส่วนแฟนคลับของทั้งหุ้นเหนือเมฆคาดว่า ปีนหน้าคงจะได้มีโอกาสเจอกันในงานสัมมนาของทั้งหุ้นบ้างแน่นอนครับ หลังจากที่หายไปจากเวทีสัมมนาของหุ้นเสียหนาน ส่วนสื่ออื่นๆ ยังเหมือนเดิมครับ (ทีวีช่องหุ้น และ แฟนเพจ)

### ดูตามเกม...

ซื้อขายหนักแน่นในแต่ละไม้ แถมออกอาการกดๆ ให้อึดใจเล่น ซึ่งถ้าจะไม่ใช้ หรือจะเป็นการปล่อยของ ก็ต้องเห็นการลงต่ำกว่า 35.0 ลงมานั้นแหละครับ เพราะนั่นคือ เขาขึ้นหลอกเรา

**แนวรับ** : ... 37.0-36.0 ช่วงราคานี้ ยังสามารถเก็บได้ ต่ำกว่า 35.0 หัน

**เป้าหมาย** : ... 42.5-43.0 และ อาจจะสูงกว่าเล็กน้อยได้ (อาจถึง 45.0 ได้)

Price Chart...(TOA)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TOA...** ครั้งก่อนที่เข้าบาดตาเขียนไปนั้น ไม่ได้เอาเรื่องของ MA. มาใช้ ซึ่งวันนี้ หลายท่านเห็นรูป อาจจะถามว่า มี MA. 75 วัน และ 200 วันได้อย่างไร แค่ 25 วันก็ยังไม่ถึงเลย... สองใช้เทคโนโลยีสมัยนี้ดูครับ เข้าใจการสมมติให้เครื่องหรือโปรแกรมทำงานได้ครับ... ดังนั้น ตามภาพนี้ เราจะเห็น MA. เป็น Bullish Pattern แล้วถ้าว่ากันตามสถิติของหุ้นราคาเกิน 10.0 นั้น ก็จะได้เป้าจาก Target 50 ที่ 52.5 กันเลย... แต่ดูแล้วไกลไป เอาเรื่องเป้าหมายการก่อตัวมาเล่นก็พอ ตอนนี เรามองเป็นการขึ้น ในคลื่น 3 ซึ่งเราสามารถหวังได้สูงถึง 42.5 และอาจจะมากกว่าเล็กน้อยด้วย หรือ อาจมี 45.0 ดังนั้น ราคาที่ไม่ต่ำกว่า 35.0 ยังซื้อได้ ยังไม่ถือว่าแพง